

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p>การสรรหาเลขาธิการสปสข.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสข. กล่าวว่า เรื่องบัตรดีหรือบัตรเสีย ไม่ได้บอกไว้ว่าหากไม่กาเครื่องหมายกากบาทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และผู้ที่ลงคะแนนก็ลงในช่อง "ไม่รับรอง" ซึ่งได้ขอความเห็นที่ประชุมแล้ว ระบุว่าสามารถใช้ได้ เพราะถือเป็นเจตนาของผู้ลงคะแนน ก็ต้องเชื่อในวินิจฉัยของกรรมการ จึงไม่เข้าใจว่าพูดแบบนี้เพื่ออะไร และยังกล่าวว่าเลือกข้าง ทั้งที่ได้ใช้สิทธิไม่ลงคะแนนเสียง มีแต่คัดค้านแบบนี้ระบบสุขภาพจะเดินอย่างไร ล่าสุดยังโจมตีคนที่ลงคะแนนโดยใช้เครื่องหมายถูกว่าเป็นอีกคน ทำให้สงสัยว่าไม่เคยเชื่อใจใครเลยใช้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากการสรรหาครั้งนี้ลงเอยด้วยดี คิดว่าไม่ต้องใช้มาตรา 44 ตามที่หลายคนกังวล เชื่อว่าจะต้องมีคนดี คนที่พร้อมจะบริหารงานเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพเดินหน้าไปได้</p> <p>-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ แกนนำชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. อยู่เบื้องหลังมติไม่รับรองนพ.ประธีป เห็นได้ชัดจากตัวแทนบอร์ดสัดส่วนข้าราชการที่ลงคะแนนไม่รับรอง นอกจากนี้ ยังพบบัตรเสียแต่นพ.ปิยะสกลยืนยันว่าไม่ถือเป็นบัตรเสีย และนับเป็นคะแนนไม่รับรอง จึงชัดเจนว่า นพ.ปิยะสกลมีแนวคิดตรงข้ามกับระบบรัฐสวัสดิการ เช่นเดียวกับที่กลุ่มแพทย์พาณิชย์พยายามต่อต้านมาทุกยุคทุกสมัย และยังมีแนวคิดที่ต้องการให้สธ.กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยให้องค์กรตระกูล ส.อยู่ภายใต้กระทรวง ซึ่งการเกิดขึ้นของตระกูล ส.ได้เพิ่มอำนาจให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย จึงน่าเป็นห่วงว่าระบบสุขภาพหลังจากนี้จะถอยหลังไปกว่าเดิม</p> <p>ภาคประชาชนคงต้องสู้ต่อไปเพื่อไม่ให้กลุ่มที่มีแนวคิดตรงกันข้ามเข้ามาควบคุม สปสข. ทั้งนี้ การคัดเลือกเลขาธิการสปสข.ตั้งแต่แรกไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติ แต่เป็นความต้องการที่จะคัดเลือกผู้ที่สธ.สามารถควบคุมได้ ส่วนกระบวนการเลือกผู้มารับหน้าที่กรรมการสรรหาเลขาธิการชุดต่อไปนั้น เชื่อว่า สธ.ต้องมีการสรรหาผู้ที่สามารถควบคุมการทำงานได้เข้ามารับตำแหน่งอย่างแน่นอน</p> <p>-นายนิมิตร เทียนอุดม อดีตกรรมการ สปสข.และหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาฯ กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาฯ หรือกันก่อนหน้านี้นั้น หากบอร์ด สปสข.ไม่รับรอง จะไม่ทำหน้าที่สรรหาต่ออีก ซึ่งในการประชุมบอร์ด สปสข.เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมไม่ค่อยสง่างามนัก เนื่องจาก นพ.ปิยะสกลให้ลงมติยอมรับบัตรเสีย ถือว่าไม่ถูกต้อง</p> <p>-ด้าน นพ.ประธีป กล่าวว่า อยากพักและยังไม่คิดเรื่องการฟ้องร้องใดๆ ส่วนตัวได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว โดยจากนี้บอร์ด สปสข.จะสรรหาเลขาธิการคนใหม่ให้เร็วที่สุด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ,มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า</p>	<p>งบประมาณสปสข.</p> <p>-เสนอข่าว คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 37/2559 มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อขัดข้องของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเรื่องการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย โดยออกคำสั่งให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการในอำนาจหน้าที่ของ สปสข. มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กร ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการสาธารณสุข ค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจาก การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ โดยหลักเกณฑ์ในการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รมว.สธ.ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง</p>
<p>มติชน</p>	<p>ปฏิรูประบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และอดีตบอร์ดสปสข.สัดส่วนภาคประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กล่าวถึงการปฏิรูประบบสุขภาพรอบที่ 2 ว่า ต้องทำให้มีระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ทุกคนในประเทศได้สิทธิเท่าเทียมกัน เรื่องนี้ถือเป็นความกล้าหาญเชิงจริยธรรมของผู้นำ ทั้งนายกรัฐมนตรี รมว.สธ. และข้าราชการระดับสูง ในการตัดสินใจเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ และทำลายความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพคือรัฐบาล เพราะจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ต้องทำให้ระบบมีความยั่งยืน โดยใช้วิธีการจัดเก็บภาษีสุขภาพ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ต้องร่วมจ่ายภาษี โดยรัฐบาลต้องมีการจัดสรรภาษีสุขภาพให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรม</p> <p>สำหรับผู้ให้บริการ ต้องปฏิรูปไปพร้อมกัน ด้วยการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง ทำให้หน่วยบริการในระดับชุมชนมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของหน่วยบริการ ร่วมพัฒนาโครงสร้างและบุคลากรในหน่วยบริการ</p>
<p>มติชน</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>เหมืองแร่ทองคำอัครา</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายพนักงาน บมจ.อัครา รีซอร์สเซส และบริษัท โลตัสฮออลวิศกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด ประมาณ 30 คน นำโดย นายยุทธ ศรีสุขทอง เข้ายื่นหนังสือถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เรียกร้องให้สธ. เปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ทองคำ โดย นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรมว.สธ. เป็นผู้รับหนังสือแทน</p> <p>นายยุทธ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีเพียงหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ น้ำดื่มไม่ได้ พืชผักต่างๆ กินไม่ได้ ฯลฯ จึงขอให้สธ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพออกมามีมติชี้แจงและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชน หากสธ.ยืนยันว่าการทำเหมืองแร่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชนจริง ยินดีจะปิดตัวเองโดยไม่ต้องสั่ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนผลกระทบ จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จ.พิจิตร มีความเป็นห่วงทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบเหมือง และผู้ที่ประกอบอาชีพภายในเหมืองที่ต้องได้รับผลกระทบหลังเหมืองปิดกิจการ ซึ่งต้องกำชับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดมาตรการดำเนินการให้เหมาะสม</p>
<p>มติชน</p>	<p>ยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการจัดเสวนาเรื่อง โปรตุเกสโมเดล กรณีศึกษาทิศทางใหม่ นโยบายยาเสพติด และกล่าวว่า หลายประเทศปรับใช้นโยบายและประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเสพติด เช่น ประเทศโปรตุเกส ปรับกฎหมายให้การเสพติดไม่มีโทษทางอาญา โดยใช้มาตรการทางปกครองและสาธารณสุข พร้อมทั้งดูแลผู้เสพติดในฐานะผู้ป่วยแทน ทำให้ในช่วงเวลา 14 ปี (2544-2559) ประเทศโปรตุเกสมีสถิติการจับกุม สถิติผู้ต้องขัง สถิติการใช้ยาเสพติด และสถิติการเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติด ลดลง อย่างไรก็ตาม โปรตุเกสยังมีการลงโทษผู้ค้ายาเสพติดอย่างรุนแรงเหมือนเดิม</p>
<p>บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์</p>	<p>การแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา พ.ศ.2560-2564 ที่ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียก่อนแพทย์จ่ายยาปฏิชีวนะ ว่า แนวคิดดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาได้ และหลายประเทศใช้แนวทางนี้ ทำให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะน้อย ปัญหาเชื้อดื้อยาก็จะน้อยลง</p> <p>หากสธ.เห็นความสำคัญเรื่องนี้ ก็ต้องออกมาตรการควบคุมว่าห้ามจ่ายยาปฏิชีวนะจนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันที่ชัดเจน แต่ต้องพัฒนาห้องแล็บให้ตรวจได้รวดเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจากการทดสอบความชำนาญในการตรวจเชื้อดื้อยาในรพ.จังหวัด พบว่ายังไม่แม่นยำเท่าที่ควร และเชื้อบางตัวที่มีความยาก ยังใช้เวลาตรวจนาน หรือต้องส่งมาให้กรมฯ ตรวจ โดยกรมฯ ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาขององค์การอนามัยโลกจะช่วยพัฒนาและถ่ายทอดประสบการณ์ฐานข้อมูลให้แก่รพ.ทั่วประเทศให้ตรวจเชื้อได้เร็วขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ชกหลังข่าว</p>	<p>ปัญหาบุคลากร รพ.ราชวิถี</p> <p>-กล่าวว่า เหนื่อยใจและหนักใจแทนแพทย์รพ.ราชวิถี ที่ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานบริการผู้ป่วย ทั้งพนักงานเข็นเปล เข็นรถนั่ง เพราะระเบียบการจ่ายโอที ซึ่งเดิมเคยใช้เงินจากประกันสังคมมาสมทบจ่าย ทำให้บุคลากรลาออกจำนวนมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง,แนวหน้า, สยามรัฐ,ไทยรัฐ, เดลินิวส์,สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5 ,9 ,สทท.	<p>คัดกรองพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะด้านภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของระดับสติปัญญา การเรียนรู้ ทักษะการอ่านเขียน คำนวณ และไอคิว สธ.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน 4 ช่วงวัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ สปสช.ร่วมกับ สธ. และภาคีเครือข่าย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ชื่อว่า "คุณลูก" ซึ่งคู่มือนี้จะมีข้อมูลในการดูแลเด็ก ให้พ่อแม่เข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วตามนโยบายดิจิทัล Thailand ของรัฐบาล และบรรลุเป้าหมายเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 ภายในปี 2561</p>
สยามรัฐ	<p>ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-ภูฏาน</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า จากการนำคณะเยือนประเทศภูฏาน ได้เข้าเยี่ยมชมกรมการแพทย์ดั้งเดิมของภูฏาน ซึ่งมีการสะสมภูมิปัญญาด้านการแพทย์มายาวนาน และนิยมใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างแพร่หลาย โดยทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การแพทย์ดั้งเดิมระหว่างกันในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยแห่งชาติ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จี วังชุก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดของภูฏาน และได้หารือความร่วมมือส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนมารักษาต่อที่ประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน ซึ่ง สธ.พร้อมสนับสนุนการพัฒนา รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วย-พระสงฆ์มารักษาในไทย คาดจะสามารถลงนามความร่วมมือร่วมกันได้ในปี 60</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค	<p>โรคกระดูกพรุน</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระดูกพรุนมักเกิดกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสตรี 65 ปีขึ้นไป อาการที่อาจพบ คือ ปวดหลัง อาจปวดร้าวขาข้อใดข้างหนึ่ง กระดูกหลังยุบตัว หลังค่อม ความสูงลดลง ควรรีบพบแพทย์ทันที</p> <p>ห้ามซื้อยากินเองเพราะอาจมีสเตียรอยด์ทำให้กระดูกพรุนมากขึ้น ทั้งนี้ การเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง โดยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แคลเซียมสูง ลดอาหารไขมันสูง ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ออกกำลังกาย รับประทานวิตามินดี</p>
ไทยโพสต์	<p>คร. MOU 6 หน่วยงาน ดูแลสุขภาพจากการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สสจ. อำเภอแม่สอด และสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และความปลอดภัยในโรงงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการทำงาน ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดการสูญเสียจากการเกิดโรค</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.กำกับคลินิกเข้มมาตรฐานวิชาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าการตรวจจับคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ ที่เปิดรับทำแท้ง โดย นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะประสานงานกับ สสจ.สมุทรปราการ ตรวจสอบมาตรฐานคลินิกดังกล่าวแล้ว หากผลพิสูจน์พบหลักฐานว่าแพทย์ผู้ดำเนินการมีการทำแท้งจริง จะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้คลินิกกว่า 16,000 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก สบส. ให้เข้มมาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัด</p>
ไทยรัฐ	<p>โฆษณาพ.รักษาโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอโฆษณาของ รพ.สมัยใหม่กว้างใจ ประเทศจีน ระบุว่า นำ 13 เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งมาใช้ สามารถรักษาเนื้อร้ายได้โดยอาจไม่ต้องผ่าตัด อาการบาดเจ็บน้อยลง ช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อาทิ การรักษาด้วยความเย็น รักษาด้วยการดูดหลอดเลือดเฉพาะจุด ภูมิคุ้มกันบำบัด-เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านเชื้อมะเร็ง รักษาแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ว่าได้รับรองมาตรฐาน JCI</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ปรับปรุงเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว กรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ 16 มิ.ย. 59 แจ้งแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในรพ.ของทางราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th</p>
เว็บไซต์สนุก	<p>ลูกชิ้นเนื้อมู</p> <p>-เสนอข่าว ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊กของคุณมามี โม กิจ ชาวจังหวัดชัยนาท ระบุว่าพบหนังสือปริศนา คล้ายหนังสือในลูกชิ้น ส่วนเฟซบุ๊กของคุณบรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้สื่อข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ภาพการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เกี่ยวกับข่าวยัดซากหนังสือกว่า 300 กระสอบที่ จ.สมุทรปราการ ระบุว่า ลูกชิ้นเนื้อมูมีจริง ทำจากทุทะเล ที่เรือประมงลากติดมากับอวน</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว ผู้ค้าลูกชิ้นที่ จ.ชัยนาท บอกว่า มีโอกาสน้อยที่จะมีลูกชิ้นเนื้อมู เพราะมีหน่วยงานทางราชการคอยตรวจสอบและควบคุม</p>
เดลินิวส์	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สสจ.สมุทรปราการ เข้าตรวจสอบโรงเรียนปวยอ้าว ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังรับรายงานว่ามีเด็กอนุบาลล้มป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก 7 คน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้ให้คำปรึกษาคณะกรรมการที่โรงเรียน พร้อมทำความสะอาดภายในห้องเรียน สนามเด็กเล่น และพื้นที่โดยรอบโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเบื้องต้นได้ประกาศปิดโรงเรียน 1 สัปดาห์ ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ส่วนห้องเรียนชั้นประถมและมัธยม 1-3 ยังคงเปิดสอนตามปกติ</p>
บ้านเมือง	<p>-เสนอข่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กำชับครูเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง พร้อมเร่งรณรงค์สร้างเสริมพฤติกรรมให้นักเรียนกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมืออย่างถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก</p>
เว็บไซต์แนวหน้า ASTVผู้จัดการออนไลน์ ช่อง one	<p>นศ.หญิงปี 1 โดดสะพานฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนนิเบศร์ จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุหญิงสาว กระโดดสะพานพระนั่งเกล้าเก่า ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางบัวทอง ต่อมาชุดลาดตระเวนเรือยนต์หลวง สามารถช่วยเหลือได้ ชื่อ น.ส.โก๋ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี เป็นนักศึกษาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 สถานบันการศึกษาแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่รับนำตัวส่ง รพ.พระนั่งเกล้า เนื่องจากเด็กอยู่ในอาการช็อก เศร้าโศกเสียใจ โดยนางสิริรัตน์ อายุ 47 ปี ผู้เป็นป้า เปิดเผยว่า สาเหตุที่หลานคิดสั้น คงจะมาจากที่น้อยใจที่ถูกสั่งห้ามเล่นไลน์ เล่นเฟซบุ๊ก เพราะอยากให้เอาเวลาไปอ่านหนังสือตั้งใจเรียน</p> <p>ทั้งนี้ ก่อนโดดสะพาน น้องโก๋ได้เฟสคุยกับเพื่อนๆ มีข้อความทำนองขอโทษทุกคนที่เป็นหลานและลูกที่ไม่ดี และขอลา ก่อน เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พุดอธิบายทำความเข้าใจไม่ให้คิดสั้น และให้ผู้ปกครองพากลับไปดูแล</p>
แนวหน้า	<p>ผู้ป่วยมะเร็งขอความช่วยเหลือ</p> <p>-เสนอข่าว นางนุชนาถ เข็มเพชร อายุ 68 ปี ชาว ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ต้องดูแลลูกสาววัย 35 ปี ซึ่งสติฟั่นเฟือน และป่วยเป็นโรคเบาหวานจนต้องตัดขาทั้ง มีฐานะยากจนขอความช่วยเหลือค่ารักษาในการผ่าตัด และหาคนมาดูแลบุตรสาวในช่วงที่ตนไปรักษาตัว</p>
ข่าวสด	<p>แก้ไขขยะติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ประชากรรัฐ : การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างยั่งยืน สู่จังหวัดต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดย สสจ.นครสวรรค์ โดยมีการอภิปรายการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงงานกำจัดขยะ เต้าเผา บ่อฝังกลบ การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เรื่องขยะติดเชื้อ ฯลฯ</p>
M2F	<p>ปลูกจุมุกบนหน้าผาก</p> <p>-เสนอข่าว ทีมแพทย์อินเดียปลูกถ่ายจุมุกให้กับเด็กชายวัย 12 ปี ที่สูญเสียจุมุกจากการติดเชื้อปอดอักเสบในวัยเด็ก ด้วยการนำซิลิโคน ขยายเนื้อเยื่อมาปะติดไว้ที่หน้าผาก จากนั้นใส่กระดูกอ่อนจากหน้าอกของคนไข้เข้าไปในเนื้อเยื่อดังกล่าวเพื่อสร้างจุมุก ขึ้นตอนทั้งหมดใช้เวลา 1 ปี และสามารถใช้งานได้ปกติ</p>